



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: หอค้าเพิ่มมูลค่าเกษตร
2. ยกสหกรณ์ฯ สทิงพระต้นแบบ "แก้หนี้แก้จน" พร้อมขยายผลสู่อีก 16 อำเภอ...
3. รายงาน: 'กาฬสินธุ์' หนุนไร่สวนผสม ประยุกต์วิถีเกษตรสมัยใหม่ คืบความ...
4. พ่อเมืองอำนาจเจริญรับมอบเมล็ด-กิ่งพันธุ์พระราชทานพัฒนาคุณภาพชีวิต...
5. คอลัมน์: กฤษฎ เหลือลมัย: ชวนทำ'น้ำยาฝักรู้อยู่'แปลงสูตรของอร่อยเมืองแปดริ้ว
6. โขว์ทุเรียนภูเขาไฟจีไอ
7. ภาพข่าว: ภาพมันฟ่อง: ขโมยชุก
8. พาณิชย์ตีวงเข้มผู้ประกอบการใช้RCEPบุกตลาดจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
9. ได้หวั่นปลดล็อกมังคุดไทย
10. "เฉลิมชัย" เปิดมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ส่งเข้มห้ามตัดลูกอ่อน-สวม...

สื่อ

- มติชน
ไทยโพสต์
มติชน
แนวหน้า
มติชน
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
banmuang.co.th

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 9 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16190

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 8.01

Ad Value: 9,612

PRValue (x3): 28,836

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: หอการค้าเพิ่มมูลค่าเกษตร



●หอการค้าเพิ่มมูลค่าเกษตร

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการหอการค้าได้เยือนหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ พิษณุโลกนำเสนอเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ L'etape Thailand by Tour de France 2022-2024 ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ พร้อมพบปะภาคเกษตร ซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อส่งออกในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งสินค้าเด่น เช่น ทุเรียน มะม่วง ละมุด อินทรีย์ กาแฟ และโกโก้

ยกสหกรณ์ฯ สหิงพระต้นแบบ “แก้หนี้แก้จน” พร้อมขยายผลสู่อีก 16 อำเภอของจ.สงขลา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์การเกษตรสหิงพระ จำกัด จังหวัดสงขลา ต้นแบบโครงการแก้หนี้ แก้จน ก่อนขยายผลสู่สหกรณ์อีก 16 อำเภอของ จ.สงขลา หลังส่งเสริมอาชีพสมาชิกมีรายได้ปลดหนี้สหกรณ์สำเร็จ พร้อมประสานโรงพยาบาลรับซื้อผลผลิตปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ด้าน ผจก.สหกรณ์สหิงพระเผยจากอานิสงค์โครงการฯ ทำให้สมาชิกมีเงินจ่ายคืนสหกรณ์เพิ่มขึ้น จากเดิมมีดอกเบี้ยค้างจ่าย 10 ล้านบาท มานั้นเหลือแค่ 8 แสนบาทเท่านั้น

การลงพื้นที่ จ.สงขลา ของ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เพื่อมอบอาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มูลค่ากว่า 4.3 ล้านบาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรสหิงพระ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 108 ม.3 ต.จะบังพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาเป็นการตอบย้าถึงความสำเร็จของโครงการแก้หนี้แก้จน ด้วยการส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชระยะสั้นเพื่อให้มีรายได้อันจะนำมาสู่การจ่ายหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ



รายได้มาจากไหน ทำนาปีละครั้ง บางปีก็เจอน้ำท่วม ก็ยั้งผลผลิตเสียหาย เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามี เมื่อเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็ยินดีมาจ่ายคืน”

นายมนูชาติ วรรณจันทน์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวถึงที่มาปัญหาหนี้ค้างจ่ายสหกรณ์ เหตุสมาชิกไม่ยอมจ่ายคืนตามกำหนด

หนี้ค้างเกิดจากอะไรเราก็เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่เขาขาด บังเอิญว่าสหกรณ์การเกษตรสหิงพระ จำกัด เห็นด้วย เนื่องจากว่ามีสภาพพื้นที่โทนครา เล ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาปลูกข้าวปีละครั้งและทำตาลโตนดมีรายได้ไม่แน่นอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสหิงพระ จำกัด จึงมีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชระยะสั้นเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ มาดูแลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งดินและน้ำ ส่วนสหกรณ์จะดูแลการรวบรวมผลผลิตและการตลาด

“สหกรณ์การเกษตรสหิงพระ ถือว่าเป็นสหกรณ์ต้นแบบของโครงการแก้หนี้แก้จนที่เห็นความสำคัญ ในการให้สมาชิกมีรายได้เริ่มต้นจากการเอาทุนสวัสดิการสหกรณ์ไปส่งเสริมจัดหาพันธุ์พืชให้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯเป็นการกระตุ้นใจให้เขาหันมาทำการเกษตรแบบแผนใหม่ เขาทำมาระยะหนึ่งแล้วเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ทำให้



“การแก้ปัญหาหนี้ค้างหัวใจสำคัญที่สุดคือ ถ้าสมาชิกมีเงิน ผมคิดว่าไม่มีสมาชิกรายใดที่จะไม่ส่งคืนสหกรณ์หรือคิดจะบิดพลิ้ว แต่เรากลับไปเร่งรัดให้เขาจ่ายเงินต้น จ่ายดอกเบี้ย แต่เราไม่เคยคิดว่าสมาชิกจะเอา

เวลา โดยการแก้ปัญหาเริ่มต้นจากสหกรณ์ที่มีความพร้อมตั้งใจแก้หนี้ค้างเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในการส่งเสริมการวางแผนแก้หนี้แก้จนที่มีปัญหาหนี้ค้างจ่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลค้นหาความจริงเมื่อต้นพบว่าปัญหา



สมาชิกมีการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เลยสนับสนุนอาคารรวบรวม และแปรรูปผลผลิตจำนวน 1 หลัง มูลค่า 4 ล้านบาทและทางสหกรณ์ สมทบอีก 10% รวมเป็น 4.4 ล้านบาท เพื่อที่จะขยายโอกาสให้กับสหกรณ์ การเกษตรสหิงพระ”

สหกรณ์จังหวัดสงขลา ย้ำด้วยว่าจากความสำเร็จดังกล่าว ขณะนี้ได้มีการขยายผลไปยัง

สหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ อาทิ สหกรณ์การเกษตร ความนิยม จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางกล้า จำกัดและอีกหลายสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ที่จะนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ ขณะเดียวกัน ในส่วนเรื่องของการตลาดนั้นหลังได้ร่วม ประชุมกับสาธารณสุขจังหวัด หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจะนำผลผลิต จากโครงการฯดังกล่าวจำหน่ายให้กับโรง พยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาเพื่อใช้เป็น วัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอีกด้วย

“เรื่องตลาดไม่น่าห่วงขอให้ผลผลิตมี คุณภาพและปลอดภัย วันนี้ ผมและผู้นำทุก สหกรณ์กับทางสาธารณสุขจังหวัดและส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการทุกภาค ส่วนไม่ว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนนำผลผลิต ที่ได้จากทุกสหกรณ์ขายให้กับโรงพยาบาล นำไปปรุงอาหารให้กับผู้ป่วย ทุกคนยกมือ เห็นด้วยที่จะยกระดับการบริโภคผลผลิตที่ ปลอดภัย” สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าว

ขณะที่ นางมาลินี พานิชกรณี ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรสหิงพระ จำกัด กล่าวถึง โครงการแก้หนี้แก้จน ว่าสหกรณ์ได้ส่งเสริม การปลูกพืชระยะสั้นแก่สมาชิกเพื่อจะได้มี รายได้เพิ่มขึ้นและตลอดทั้งปี เนื่องจากการ ทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของสมาชิกทำได้ เพียงปีละครั้งเท่านั้น และทำตาลโตนด ขณะที่ ปลูกพืชผักระยะสั้น เช่น พริก มะเขือ



แดงกว่าฯ ปลูกได้ปีละ 2-3 รอบ โดยอาศัยช่วงหลังนา ในการเพาะปลูกจะทำให้มี รายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกัน เดียวก็แนะนำให้ปลูกพืชอื่น เช่นมะพร้าว ปาล์ม โดยปลูก แขนงร่วมกับพืชอื่น ๆ เพราะ ถ้าปลูกมะพร้าวหรือปาล์ม อย่างเดียวรอถึง 4-5 ปีกว่า ได้ผลผลิต

“สมาชิกของเรา ส่วนใหญ่ก็โอเค สหกรณ์ก็จะเข้าไปส่งเสริม แนะนำดูแลในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพราะว่าบางครั้งสมาชิก บางรายเขาไม่มีประสบการณ์ เราก็ต้องไป แนะนำจากที่เขาเคยใช้ความรู้แบบเดิม ๆ ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงใน เรื่องการทำเกษตร สหกรณ์จะดูแลทั้งหมด คนไหนทุนไม่พร้อมแต่อยากจะทำเพื่อมีราย ได้แก้ปัญหานี้ตัวเอง สหกรณ์ก็สนับสนุนในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของต้นพันธุ์”

นางมาลินีเผยต่อว่าปัจจุบันสหกรณ์ การเกษตรสหิงพระ จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 2,184 ราย เมื่อปี 2552 สหกรณ์มีหนี้ค้าง จากสมาชิก ทั้งหนี้ต้นและหนี้ดอก โดยมีหนี้ ต้นจำนวน 50 ล้านบาทเศษ ส่วนดอกเบี่ย ค้างจำนวน 10 กว่าล้านบาท แต่วันนี้ปิด

บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์มีหนี้ทั้งหมด 126 ล้านบาท ขณะที่ สมาชิกมีดอกเบี่ยค้างแค่ 8 แสนกว่าบาท เท่านั้น มีสมาชิกผิดสัญญาแค่จำนวน 3.5 ล้านบาท นอกนั้นเป็นหนี้ปกติทั้งหมด

“ยอมรับว่าเมื่อก่อนเจอปัญหาหนี้ค้าง เยอะมาก ไม่มีการส่งเสริมอาชีพอย่างจริงจัง มีแต่เรียกทวงหนี้อย่างเดียว ก็เลยมาประชุม ในคณะกรรมการว่าเราเริ่มเอาแต่ทวงหนี้ อย่างเดียวคงจะได้เงินคืนยาก เพราะเขา ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เขามีรายได้ เขาถึงจะมีเงินมาจ่าย อีกอย่างต้องสร้างความศรัทธาในตัวคณะ กรรมการฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้อง โปร่งใสในหัวใจสมาชิกด้วย” ผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรสหิงพระ จำกัดเผยกลยุทธ์แห่ง ความสำเร็จ พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯจะออกเยี่ยมเยียนสมาชิกบ่อยมาก ไม่ได้ไปทวงหนี้แต่ไปให้คำแนะนำส่งเสริม อาชีพ หากคนไหนทุนน้อยหรือไม่มีทุนแต่ มีความตั้งใจอยากจะทำ ทางสหกรณ์ก็จะนำ กำไร(บางส่วน)ให้สมาชิกปลอดดอกเบี่ยเพื่อ นำไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพด้วย

“ส่วนใหญ่จะกู้เฉลี่ย 1-3 หมื่นต่อราย ถ้าเป็นไร่นาสวนผสมก็จะกู้มากหน่อย เงินที่สมาชิกกู้ไปทางสหกรณ์ก็จะติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้นั้นใช้ตาม วัตถุประสงค์ เรามีการร่วมกันวางแผนการ ปลูกว่าช่วงไหนจะปลูกอะไรเพื่อไม่ผลผลิต ออกมาล้มตลาด ตามสโลแกน” สมาชิก ผลผลิต สหกรณ์ตลาด” สมมติว่าอาทิตย์ หนึ่งแดงกว่าจะออกเราก็จะแจ้งให้พ่อค้า มารับซื้อถึงแปลงในทันที พร้อมดูแลกลไก เรื่องราคาให้ด้วย เพื่อไม่ให้พ่อค้ามากดราคา แต่การจ่ายเงินจะต้องผ่านสหกรณ์” ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสหิงพระ จำกัด ย้ำทิ้งท้าย

'กาฬสินธุ์'หนุนไร่สวนผสม ประยุกต์วิถีเกษตรสมัยใหม่ คืนความสมบูรณ์สู่ท้องถิ่น



รายงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาพจำในอดีต แห้งแล้ง ทูรกันดาร และ ยากจน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปก้าวสู่ยุคคนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรเพื่อเป็นเกษตรกร สืบทอดต่อจาก ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ และแม่ การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการเกษตรแต่ไม่ลืมรากเหง้าดั้งเดิม “ภูมิปัญญา” และ “ตำราวิชาการเกษตร” มาประยุกต์ใช้ในวิถีเกษตร นำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ที่ชัดเจนแล้วว่า “อีสานไม่แล้ง” อีกต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ ชินศิริ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่ นอกเหนือจากการเป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกร ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสำนักงานเกษตรอำเภอ 18 แห่ง ของจ.กาฬสินธุ์ เข้ารับฟังปัญหา ให้คำแนะนำเกษตรกร ที่มีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ เริ่มต้นจากสวนมะม่วงมหาชนก สวนมะม่วงแก้วขมิ้น ต่อยอดสู่การแปรรูปส่งตลาดได้ตลอดทั้งปี สวนอินทผลัม ที่ปลูกได้ผลผลิตคุณภาพ จากนั้นก็ตามด้วยพืชสวนอย่างเงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ขณะเดียวกันได้พัฒนาการทำเกษตรวิถีใหม่จากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสาน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ให้กับครัว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 9 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16190

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 116.48 Ad Value: 139,776

PRValue (x3): 419,328

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'กาฬสินธุ์'หนุนไร่นาสวนผสม ประยุกต์วิถีเกษตรสมัยใหม่ คืนความสมบูรณ์สู่...



เรือนเกษตรกรเป็นอย่างดี

นายลำไพ ขจรโมทย์ เกษตรกรไร่นาสวนผสม กล่าวไว้ว่า เดิมพื้นที่นา 16 ไร่เป็นนาข้าวทั้งหมด แต่ปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง หน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำเลย พอถึงหน้าฝนน้ำไหลหลากก็ได้รับผลกระทบอีก เป็นแบบนี้ซ้ำซากมาก จนกระทั่งมาลองศึกษาและเปลี่ยนแนวคิดจากการเริ่มดูงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ ไปดูจุดนั้นจุดนี้หาข้อเปรียบเทียบกับของที่เรามีจนกระทั่งนำสู่การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของครอบครัว จากที่นา นำมาแบ่งสัดส่วนตามหลักไร่นาสวนผสม เป็นพื้นที่ทำนาปี นาปรัง 6 ไร่ ปลูกไม้ 1 ไร่ กลัวยน้ำหว่า กลัวยหอมทอง และฝรั่ง 5 ไร่ และอีก 4 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและคอกวัว ภายในสวนเริ่มขุดสระน้ำ ขุดยกร่องในสวน ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 70 ซม. มีคันดินกว้าง 2.5 เมตร สามารถปลูกกลัวย และพืชสวนครัวหมุนเวียนไปตลอดทั้งปี ทั้งนี้ยังมีรายได้จากการขายใบตองอีกด้วย

นางสุภารัตน์ ชูช้าง เกษตรกรสวนเงาะ ทุเรียน กล่าวไว้ว่า ไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นชาวสวนเงาะ ทุเรียน จนกระทั่งพ่อได้นำเอาต้นเงาะมาปลูกที่นา 50 ต้น ปลูกแบบต่างๆ ชูช้างๆ เพราะเป็นน่าน้ำท่วม ปลูกข้าวก็ไม่ได้กำไร นานๆ จะมีคนลงไปดูบ้าง จน

เงาะเริ่มออกผลจึงพอรู้ว่าน่าจะปลูกได้ จึงเริ่มวางแผนและพูดคุยกันถ้าปลูกข้าวต่อไม่มีกำไร แต่ขาดทุนสะสม ถ้าเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้ 3 ปี เริ่ม

ออกผลผลิตแต่มีความมั่นคงระยะยาว เมื่อทุกคนเห็นด้วยจึงเริ่มจัดการแบ่งโซนพื้นที่ 23 ไร่ วางระบบน้ำ และลงมือปลูก แปลงสวนเงาะ แปลงทุเรียนปลูกสลับมะละกอ และกลัวยหอมทอง กลัวยน้ำหว่า มีสวนฝรั่ง



และนาข้าว จากนาข้าวเป็นสวนผลไม้ ได้ใช้ภูมิปัญญาของพ่อแม่ที่ปลูกฝังการเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน และปุ๋ยหมักธรรมชาติ ที่นอกเหนือจะทำง่าย สะดวก ประหยัด ยังได้ผลดีกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่า รวมถึงการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำแขวนต้นไม้เพื่อไล่แมลง

นางอรนุช เกษสัจญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวไว้ว่า ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และเกษตรอำเภอใน 18 อำเภอของจ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะเกษตรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านพืชสวน พืชไร่ และสูตรการปลูกพืชให้เกิดรายได้ตลอดปี ซึ่งเกษตรกรพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการเกษตร รวมถึงการเปิดกว้างในการเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคต ต้นแบบ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 9 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16190

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 116.48 Ad Value: 139,776

PRValue (x3): 419,328

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: 'กาฬสินธุ์'หนุนไร่สวนผสม ประยุกต์วิถีเกษตรกรสมัยใหม่ คืนความสมบูรณ์สู่...

ของเกษตรกรหลายคนไม่ยอมแพ้ต่อภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม และปัญหาแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับวิถีเกษตรกร ทำให้เกษตรกรต้นแบบหลายคนประสบความสำเร็จ ทั้งพืชสวน พืชไร่ นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา

“จากพื้นที่ที่ปลูกได้เพียงแต่ข้าวปีละ 1 ครั้ง ไร่มัน

ไร่อ้อยและยางพารา

ในปัจจุบัน เกษตรกร

ได้ปรับเปลี่ยนวิถี หัน

มาทำสวนผลไม้ ที่ให้

ผลผลิตคุณภาพทั้ง

เงาะ มังคุด ทุเรียน

และอินทผลัม ขณะที่

เกษตรกรจำนวนมาก

ได้ปรับเปลี่ยนจากที่นา

ข้าว 100% มาเป็นการ

ทำไร่นาสวนผสม เน้น

การเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับดิน อากาศ และน้ำ

ในรายของสวนสุตารัตน์ นางสุตารัตน์ ชูช่าง ที่เลือก

ปรับที่นาลุ่มมีน้ำท่วมทุกปี ปลูกข้าวก็ขาดทุน แม้ว่าจะ

ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนก็ไม่คุ้มทุน จึงเลือกที่จะทำ

สวนผลไม้ทดแทน แต่จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม แบ่ง

เป็นการปลูกเงาะ 2 สายพันธุ์ กว่า 600 ต้น เงาะนา

สวน และเงาะโรงเรียน ปลูกทุเรียน 10 ไร่ ปลูกข้าว

ไว้กินในครัวเรือน รวมถึงการปลูกมะละกอฮอลแลนด์

ขณะที่การปลูกกล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมทอง พืชผัก

สวนครัวอื่นๆ ช่า ตะไคร้ และพริก เก็บผลผลิตขายได้

ทั้งปี เป็นการเอาชนะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ขณะที่นาย

ลำไพ ขจรโมทย์ เกษตรกรต้นแบบที่เอาชนะความแห้ง

แล้ง ด้วยการปรับเปลี่ยนที่นาเป็นไร่นาสวนผสม ปลูก

สวนกล้วย แบบยกร่อง บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย มีพืช

สวนครัว หมุนเวียนสร้างรายได้เดือนละ 20,000 บาท

ที่พอเลี้ยงครอบครัวมีเงินเก็บออม” นางอรุณชกล่าว

การพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชนานา

พันธุ์ ผลงานของเกษตรกรต้นแบบของ จ.กาฬสินธุ์

การันตีได้ถึง ความสำเร็จ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่จับต้อง

ได้และรอวันที่ความสำเร็จจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขยาย

ผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ อีกกว่า 100 ไร่ ที่เริ่มเปลี่ยน

วิถีสู่เกษตรกรยุคใหม่จับกลุ่มเป็น “แปลงใหญ่” ที่จะ

สร้างรายได้ เสริมฐานรากเศรษฐกิจให้เข้มแข็งด้วย

วิถีเกษตร

ชมพิศ ปิ่นเมือง

พ่อเมืองอำนาจเจริญรับมอบ เมล็ด-กิ่งพันธุ์พระราชทาน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลา วัดบ้านหัวลิง ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ บ้านสวน จะจำนงเจจ บ้านหนองหัวลิง ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพืชพันธุ์จักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ ให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์ - ยานยนต์

วันที่: เสาร์ 9 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16190

หน้า: 9(บน)

Col.Inch: 110.32 Ad Value: 132,384

PRValue (x3): 397,152

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: กฤษ เหลือลมัย: ชวนทำ'น้ำยาฝักรูย'แปลงสูตรของอร่อยเมืองแปดริ้ว

กับข้าวของควา โดยตั้งใจเอามาแทนผักทองใน
น้ำยาไก่ที่ผมติดใจมากๆ ของชาวบ้านน้อยนาดี
หม้อนั้นเลยทีเดียว

“รูย” นั้นเป็นผักอ่อนของไม้ยืนต้น
ในเขตป่าพรุ มีมากย่านอำเภอบ้านโพธิ์ หน้าตา
คล้ายผักโก่งกาง ชาวบ้านต้องเก็บมาขูดผิว
ต้มนานๆ หลายน้ำ จนหายเฝื่อน เรียกว่าทำ
จนเหนียว แล้วมันจะกลายเป็นท่อนแป้งสุกสี
น้ำตาล รสมันๆ อร่อยมากๆ ส่วนใหญ่เราจะ
แกงบวดกินเป็นของหวานกัน แต่ “น้ำยาฝักรูย”
ของผมหม้อนี้ กินกับขนมจีนครับ

ผมเริ่มงานนี้โดยหาพริกแกงเผ็ดที่
ไม่เข้าเครื่องเทศอย่างลูกผักชียี่ห่า มาตำกับ
รากกระชายมากๆ เป็นเครื่องพริกน้ำยา

ชื่อไก่บ้านตัวขนาดหนึ่งกิโลกรัมเศษๆ
มาตัวหนึ่ง สับชิ้นใหญ่ ส่วนเนื้อไก่ก็แล่ หั่น
สับหยาบๆ นี่เป็นเคล็ดลับที่ผมถามพ่อครัว
บ้านน้อยนาดีมาอย่างละเอียดเลยแหละครับ
นอกจากนี้ก็เพียงเตรียมน้ำกะทิ ใบมะกรูด
น้ำปลาร้า แล้วก็ผักสดที่จะกินเอาไว้

ส่วนผักรูยนั้น ที่ผมได้มา มันเป็นผักขนาด
สั้นๆ อยู่แล้ว แคเราพยายามหักห้ามใจ อย่า
ปล่อยให้มันเปื่อยสุกๆ หรือเอาจุ่มน้ำตาลทราย
กินเล่นหมดก่อนก็พอแล้วละครับ

มาเริ่มทำน้ำยากันเลยดีกว่า โดยตั้งหม้อ
หางกะทิบนเตาไฟกลาง ตักเครื่องพริกน้ำยา
ที่ตำไว้ใส่ พอเดือด ใส่เครื่องในและชิ้นไก่ที่
หั่นไว้ เคี่ยวไปราว 45 นาที จนเริ่มเหนียว จึง
ปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาร้า ใส่ใบมะกรูด เนื้อไก่
สับ และฝักรูย ค่อยๆ เติมหัวกะทิจนได้ความ
ข้นมันตามต้องการ ซึ่งผมจำได้ว่า ที่ชาวบ้าน
ทำในครั้งนั้น น้ำยาจะไม่มันมากหรือกรดครับ
เราแค่หมั่นคนบ่อยๆ จนเนื้อไก่สับกระจายตัว
ให้ความข้นประสมประสานกับเนื้อแป้งจากฝักรูย
แบบพอดีๆ

รสชาติความมันนี้ ผมคิดว่าอร่อยทัดเทียม
ผักทอง อันเป็นหม้อน้ำยาที่ผมลองแปลงสูตร
มานั่นเอง

เคี่ยวต่ออีกสัก 10 นาทีครับ กลิ่นความ
เค็มหอมของน้ำปลาร้า รสหวานอร่อยของไก่
บ้าน ระคนเปรี้ยวเจือซ่าด้วยรากกระชายและ



ใบมะกรูด จะทำให้น้ำยาหม้อนี้อร่อยหวานน้ำ
กะทิและรสฝักรูยพอดีพอดี อย่างที่ใครที่
ชอบกินน้ำยาไก่แบบโคราช ต้องพึงพอใจใน
การเพิ่มเข้ามาของฝักรูยนี้แน่นอน ขอแค่
เรามีขนมจีนแป้งหมักหอมๆ ผักสดแนมอย่าง
ถั่วงอกดิบ ใบแมงลัก ผักชีลาว ถั่วฝักยาว ก็
อิมอร่อยได้ง่ายๆ

คนบ้านโพธิ์บอกว่า ฝักรูยจะมีให้เก็บ
มาทำกินมาก ก็ช่วงนี้แหละครับ ใครผ่านไป
ทางนั้น ลองแวะไปหาซื้อที่ตลาดบ้านโพธิ์ดู
จะเอาไปแกงบวดแบบสูตรท้องถิ่น หรือคิด
แปลงทำใหม่แบบผมนี้ก็ได้อีก ส่วนตัวแล้วผม

รู้สึกว่ารสชาติและเนื้อสัมผัสมันคล้ายผักทอง
มันๆ แต่มียิ่งลื่นหอมกว่านิดๆ อันอาจ
เนื่องมาจากการต้มเตาไฟเป็นเวลานาน
ดังนั้น นอกจากทำแบบผมนี้แล้ว น่าจะไม่เลว
ถ้าเราจะลองเอาไปผัดไข่ แกงเผ็ดหมูแบบ
ผักทอง หรือต้มจืดหัวปลาทอดแบบจินแทน
เผือกหอมไปเลย

จะเรียกกว่านี้เป็นปฏิบัติการสนทนาต่อ
ยอดความอร่อยของเมืองแปดริ้ว ก็เห็น
จะได้ละครับ

โฉว์ทุเรียนภูเขาไฟจีไอ

นางทวีพร ธรรมธร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) อีสาน ผู้สากล ว่า ปัจจุบันสินค้าจีไอ ของภาคอีสานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีสินค้าจีไอ ที่โดดเด่นของภาคอีสาน 18 แห่ง ภายใต้ชื่อ “จีไอ ของดีอีสาน มาตรฐานโลก” โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งมีการเพาะปลูกกันมานานแล้ว และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมาก โดยปัจจุบัน จ.ศรีสะเกษ มีการเพาะปลูกทุเรียนรวม 15,111 ไร่ จำนวนผลผลิตรวม 8,353 ตัน/ปี โดยในปี 2565 มีเกษตรกรผู้ปลูกยื่นขอจีไอ จำนวน 388 ราย โดยมี 350 ราย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีไอ

นายเวียง สุภาพ เจ้าของสวนลุงเวียง ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการผลิตทุเรียนในพื้นที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้อาณาเขตทุเรียนภูเขาไฟอยู่ที่ 100 บาท/ก.ก. แต่หลังได้มาตรฐานจีไอ ราคาขายหน้าสวนปรับขึ้นมาเป็น 150-200 บาท/ก.ก. ซึ่งราคาสูงกว่าทุเรียนใน จ.จันทบุรี ราว 30%



ชโมยชุก



ฝากเตือนบรรดาเจ้าของสวนผลไม้ ตอนนี้ชโมยชุกชุมมาก ลำสุดเข้าไปตัดมะพร้าวของเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมในหมู่ 8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี หายไปทั้งสวน สูญเงินกว่า 20,000 บาท เจ้าของสวนแจ้งความไว้แล้ว ในยุคนี้ถึงข้าวของจะแพงอย่างไร แต่ถ้าทำมาหากินสุจริต ควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองให้ดีก็สามารถอยู่ได้ อย่างมาชโมยของคนอื่นเลย

พาณิชย์ตีวงเข้มผู้ประกอบการใช้RCEPบุกตลาดจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ซึ่งช่องโอกาสตลาด RCEP” ว่าได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเพื่อตีวงเข้มให้กับผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ SMEs ที่ทำธุรกิจด้านสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้าในตลาด RCEP

“กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสในการบุกตลาด RCEP ได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์

จากความตกลง RCEP มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังปีนี้ให้ดีขึ้น” นายสินิตย์กล่าว

นางอรมน ทวีพิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาด RCEP โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีการเปิดตลาดเพิ่มเติมให้กับสินค้าของไทยหลายรายการจากความตกลง FTA ที่มีอยู่ แนะนำแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP อาทิ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง



สินิตย์ เลิศไกร

ถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าด้านถิ่นกำเนิด และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “จับคู่คู่เงิน ตลาด RCEP” ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจ

ส่งออกไปยังตลาด RCEP ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.75% ต่อปีในปีแรก วงเงินรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับโครงการนี้ได้เตรียมวงเงินไว้กว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 261 ราย วงเงินรวม

กว่า 3,053 ล้านบาท และยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีก 97 ราย วงเงินรวมกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายวงเงินสำหรับโครงการนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดสัมมนาไปแล้วที่ภาคอีสาน จังหวัดนครพนม และเตรียมจัดทัพครูลุยขึ้นเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ตีวงเข้มให้ความรู้เรื่อง RCEP อีกด้วย

ทั้งนี้หลังจากความตกลง RCEP มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลาครึ่งปีที่ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้ ซึ่งตัวเลขการส่งออกของไทยไป RCEP คิดเป็น 52.1% ของการส่งออกไทยไปตลาดโลก โดยช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2565) มีการส่งออกมูลค่ากว่า 8.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ใต้หวันปลดล็อกมังคุดไทย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ประกอบการไทยเร่งใช้โอกาสการส่งออกมังคุดไปประเทศใต้หวัน หลังจากใต้หวันอนุญาตให้ไทยกลับมาส่งออกมังคุดได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยการที่ใต้หวันอนุญาตให้ไทยกลับมาส่งออกมังคุดได้เป็นผลมาจากการทำงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมฯ กับสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ร่วมกันผลักดัน และเจรจาเพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้ใต้หวันยอมรับและมั่นใจในวิธีการตรวจปล่อยมังคุดของไทย

นางสาวกัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กล่าวเสริมว่า ใต้หวันเป็นตลาดที่มีศักยภาพ บริโภคผลไม้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยชาวใต้หวันมีกำลังซื้อสูง และมังคุดเป็นผลไม้ไทยที่ชาวใต้หวันนิยมมากเป็นอันดับสองรองจากทุเรียน โดยก่อนหน้านั้นมังคุดเคยวางขายในใต้หวันสามารถทำราคาได้สูงถึง 40-50 บาทต่อผล

“ปี 62 ใต้หวันอนุญาตให้ไทยส่งออกมังคุดไปยังใต้หวันได้ โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านกระบวนการอบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ และต้องมีเจ้าหน้าที่เกษตรของใต้หวันเดินทางมาควบคุมการตรวจปล่อยก่อนการส่งออก แต่เนื่องจากการระบาดของโควิดทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางมาไทย ส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกมังคุดไปใต้หวันได้ ไทยจึงแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนวทางให้ไทยสามารถตรวจปล่อยมังคุดได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่จากใต้หวันเดินทางมากำกับดูแล ซึ่งจะช่วยปลดล็อกให้ไทยส่งออกมังคุดได้แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด”

ทั้งนี้ ล่าสุดใต้หวันอนุญาตให้โรงอบไอน้ำแห่งแรกของไทยกลับมาส่งออกมังคุดได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ใต้หวันเดินทางมาควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า และยังมีโรงอบไอน้ำอีก 4 โรง ที่หากผ่านเกณฑ์ใต้หวันกำหนดแล้วก็จะสามารถส่งออกมาได้เช่นกัน ขอให้ผู้ส่งออกไทยระมัดระวังเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตกค้างและแมลงที่อาจติดมากับผลไม้



"เฉลิมชัย" เปิดมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู สั่งห้ามตัดลูกอ่อน-สวมพันธบัตรขาด

วันเสาร์ ที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 15.40 น.

👍 ถูกใจ 16 🔄 แชร์ 16 🐦 Tweet 🗨️ แชร์

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

👍 ถูกใจ คุณและอีก 1.2 แสน คนถูกใจสิ่งนี้



"เฉลิมชัย" ดันมาตรการผลิตแม่ปุ๋ยใช้เอง แก้ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาพุ่ง พร้อมสั่งเข้มงวดจัดการเด็ดขาดตัดทุเรียนอ่อน -สวมทุเรียนป่าละอู ชาวคนไทยทั่วประเทศ ชี้อปุ๋ยrienป่าละอูแท้100%"

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ที่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยงานมหกรรมฯจะมีขึ้นช่วงวันที่9-17 ก.ค.นี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่าขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศมาเที่ยวชมงานนี้มีสินค้าเกษตรคุณภาพดี โดยเฉพาะทุเรียนป่าละอูที่มีรสชาติพิเศษ มัน หวานน้อย เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ ติดอันดับ1ใน5 ของประเทศ ซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะของสภาพพื้นที่ป่าละอู จึงทำให้ทุเรียนป่าละอู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

"ขอชวนคนไทยมาเที่ยวชมธรรมชาติ ที่สวยงาม เมื่อมาหัวหินให้แวะมาป่าละอู เพื่อช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าจากเกษตรกร และได้ทุเรียนป่าละอู แท้ 100% จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ยามวิกฤติ เป็นส่วนสำคัญที่เรคนไทยต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นไปได้" นายเฉลิมชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวด ป้องกันปัญหาตัดทุเรียนอ่อน และนำทุเรียนพันธุ์อื่นมาหลอกขาย หากตรวจพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาหาค่าปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นมา โดยเร่งรัดให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ทดแทนสารเคมี และตนยังได้เร่งรัดมาตรการเรื่องผลิตแม่ปุ๋ย ขึ้นมาเอง จะเป็นส่วนสำคัญที่ประเทศไทย มีอำนาจต่อรองจะส่งผลให้ปุ๋ยราคาถูกลงได้จริง

"ใครที่บอกว่าอนาคตทุเรียนจะตาย ผมไม่เชื่อ ผมมั่นใจว่าในอีกไม่เกิน2ปี ทุเรียนไทยจะเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับ1หรือ2ของประเทศได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญเราต้องรักษาคุณภาพให้ดี ผมและกระทรวงเกษตรฯมีหน้าที่สำคัญต้องช่วยเกษตรกรทุกอาชีพ ลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้"รมว.เกษตรฯ กล่าว